
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

ผู้เข้าประชุมบริหาร 
1 นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ 
2 นายศัตราวุธ พะแป่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ 
3 นางสาวพิมพล์ดา ไชยสุภากุลพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผูบ้ริหาร 
1 นายบุญศรี วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ 
2 นายจำรสั สาธุเม รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ 
3 นายสุเนตร ยะมะโน สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.2 
4 นายอินรัตน์ อุทธาปา สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.3 
5 นายสุชาติ สุต๋า สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.4 
6 นายเอกพจน์ แรโน สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.6 
7 นายสุบรรณ์ โปธา สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.7 
8 นายโชติพิพัฒน์ นิยะรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.8 
9 นายวีระพันธ์ เวนวล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.9 

10 นายทองเหรียญ วงษาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่.10 
11 นายณรงค์เดช ไชยมูล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมส่าบ/ปลัด 

ฯลฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  
      
 
 
 
ที่ประชุม 
 

 
 
 
 

 

- กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาตำบลแม่สาบ ตอนนี้ อบต.แม่สาบได้เริ่มพัฒนาแล้วทางเราได้รับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาโดยประมาณ 7,000,000 บาท ได้เริ่ม
ดำเนินการแล้วในพื ้นที ่ของหมู ่ 2 บ้านอมลอง ประมาณช่วงสิ ้นเดือน
มกราคมนี้ มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เรื่องการ
เดินทางของชาวบ้านที่ต้องผ่านบริเวณที่ก่อสร้างจะต้องใช้เส้นทางอื่น 
- รับทราบ 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2.../ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแนะนำแนวทางและวิธีการขอขยายเขตไฟฟ้า    
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
หัวหน้าการไฟฟ้าสะเมิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
 
หัวหน้าการไฟฟ้าสะเมิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

- ได้เชิญทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยของอำเภอสะเมิงเข้าร่วมประชุม
เพื ่อสอบถามในการขยายไฟฟ้าจากบ้านขุนสาบ หมู ่ 6 – หย่อมบ้าน 
ผายอง บ้านนากู่ หมู่ 9 และหย่อมบ้านขุนอมลอง บ้านนากู่ หมู่ 9 ต.แม่สาบ 
- บ้านกิ่วเสือ หมู่ 7 ต.ยั้งเมิน ซึ่งอยากทราบว่าแนวทางการขออนุญาตเป็น
อย่างไร 
- 1. เริ่มการเตรียมเอกสารใหม่ 
  2. ให้ชาวบ้านเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 2.1 ในกรณีขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย 
  2.1.1 สำเนาบัตรประชาชน 
  2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2.1.3 โฉนดที่ดิน 
 2.2 ในกรณีขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
  2.2.1 สำเนาบัตรประชาชน 
  2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2.2.3 โฉนดที่ดิน 
  2.2.4 ทะเบียนเกษตรกร 
 *ถ้าเข้าพื้นที่ป่าจะต้องทำการขออนุญาตก่อน* 
  3. ไฟฟ้าจะทำการสำรวจและประสานทางไฟฟ้าแม่ริมให้ 
- รับทราบ 
 
- มีความประสงค์ขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง บ้านองลอง หมู่.2 ระยะทางประมาณ  
5 กิโลเมตร เนื่องด้วย ม.2 มีประชากรจำนวนมากประมาณ 70 หลังคา
เรือนและใช้ไฟฟ้าเพื ่อการเกษตรจำนวนมาก จะมีการแนะนำแนวทาง
เบื้องต้นอย่างไร 
- ให้ยื่นเอกสารขอใช้กระแสไฟฟ้าในการช่วยเหลือ โดยให้การช่วยเหลือราย
ละ 75,000 บาท/ต่อระยะทางไม่เกิน 140 เมตร ทำหนังสือผ่าน อบต.แม่
สาบ ม ีต ัวอย ่างแบบฟอร์มมาให้อยู ่ท ี ่ปล ัด อบต.แม ่สาบ การขอ ใช้
กระแสไฟฟ้าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน เช่น อบต.แม่สาบ ยื่นขอ
ไฟฟ้าไป 4 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 1,000,000 บาท แต่มีงบประมาณแค่ 
3,500,00 บาท ทางอบต.แม่สาบสามารถนำเงินสนับสนุนอีก 500,000 
บาท ทางการไฟฟ้าจะดำเนินเรื่องให้ทันที ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนเอกสารจะไม่
รับเรื่องในกรณีขอขยายเขตเพื่อการเกษตร แต่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย
รายใหม่อย่างช้า 3-4 เดือนถ้าหากจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 2.1 
- แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าดำเนินเรื่อง
เอง ซื่งจะสามารถพิจารณาและอธิบายให้เข้าใจได้ดีกว่า 
- รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 .../ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแนวเขตและการผนวกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
หัวหน้ากรมป่าไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
นางสาวมยุรี มีชัย 
ผู้อำนวยการกองคลงั อบต.แมส่าบ 
 
 

- จากที่เข้าร่วมประชุมกับกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับถนน 
บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 8 – บ้านอมลอง หมู่ 2 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ในมติ
ที่ประชุมให้ปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและได้ประสานไปยัง
ช่างรังวัดของสำนักฟื้นฟูของกรมเพื่อให้ลงพื้นที่ แล้วจะประเมินเรื่องให้
อธิบดีเซ็น ในส่วนของอุทยานได้ทำหนังสือส่งไปในวันที ่ 12 มกราคม 
2565 อยู ่ระหว่างดำเนินการของสำนักบริหารพื ้นที ่อนร ักษ์ที่  16  
ทำหนังสือต่อไปทางช่างเป็นรายงานความคืบหน้าเบื้องต้นของทางอทุยานที่
จะดำเนินเรื่องต่อไป 
- จะต้องดำเนินการร่วมกันในการตรวจสอบแนวเขตอุทยาน ซึ่ งอาจมีการ
ทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้อยู่ในข้ันตอนการผนวกจะเป็นข้ันตอน
การเตรียมการของกรมป่าไม้ 
 การผนวกมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องการผนวกเขตป่าให้เข้าใจอย่างถ่ี
ถ้วน 
 2. ร่วมกับกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการผนวกเขตป่า
เพื่อไม่ให้ทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้าน 
ตอนน้ีการผนวกเขตป่ายังอยู่ในข้ันตอนหยุดชะงัก 
- รับทราบ 
- ตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้อยู่ ฝากผู้นำชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจในกระบวนการของกรมอุทยานแห่งชาติ 
- ในมาตรา 64 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศจะมีความแม่นยำที่ต่ำ อาจจะมี
การทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งต่างจากการผนวกที่จะมีความแม่นยำ
ในการวางแนวเขตมากกว่า ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้รวบรวมเอกสาร
แล้วแจ้งที่หัวหน้าและจะมีการแก้ไขตามกระบานการต่อไป 
- ตอนนี้มีการสำรวจชาวบ้านเรื่องการหาของป่าว่ามีอะไรบ้าง ชนิดไหนบ้าง 
ยังไม่ได้กำหนดว่า 1 ครอบครัวต้องลงชื่อกี ่คน เพราะยังอยู ่ในช่วงการ
ปรึกษาของอุทยานเจ้าหน้าที่ไดทำการวิจัยว่าแต่ละพื้นที่มีพืชอะไรบ้างที่
ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และการขออนุญาตแต่ละบุคคลในการ
เข้าพื้นที่อุทยาน 20 ปีจะสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง 
 
- ได้กล่าวถึงเรื่องเงินกู้เพื่อเศรษฐกิจชุมชนครบสัญญา 5 ปี ทุกกลุ่มได้นำ
เงินมาคืนครบแล้ว เงินเหลืออยู่ 1,189,587.46 สตางค์ ให้ทุกหมู่บ้านมี
สิทธิกู้ยืม หมู่บ้านละ 100,00 บาท ไม่มีดอกเบี้ยและสามารถรวมกลุ่มเพื่อ
กู้ยืมได้ จนกว่าจะเต็มวงเงินที่กำหนดกลุ่มเดิมก็สามารถกู้ยืมได้ 
- รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5.../ 

 

ที่ประชุม 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2565 
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
 

- ประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการควบคุมไฟป่า รายละเอียดลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2564 ห้ามจุดไฟเผาในที่โล่ง จะต้องมีการกำหนดเขตควบคุม
ไฟและปฏิบัติตามกฎหมายจากการประชุมหัวหน้าส่วนที่ผ่านมา จะต้องมี
การข้ึนทะเบียนว่าหมู่บ้านไหนมีความพร้อมสามารถขออนุญาตเพื่อทำการ
เผาพื้นที่ทางการเกษตร ปี 2565 ให้ลดจุดความร้อนจากเดิมอีก 20% 
มอบหมายให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านช่วยควบคุมดูแล 
- ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีการจัดการเชื้อเพลิง แนวกันไฟ(ห้ามเผาพื้นที่ป่า) 
ถ้าหากมีการละเมิดข้อบังคับจะถือว่ากระทำผิดทางกฎหมาย ในส่วนของ
ดาวเทียมของทางจังหวัดจะเริ่มตรวจนับจดุความร้อนในเดือนมกราคม จะมี
ช่วงเวลาการบินตรวจอยู่ 2 ช่วงคือ 12.00 น.- 14.00 น.และ 01.00 
น.- 02.00 น. ซ ึ ่งจะจับความร้อนในระยะรัศมีความเสียหายของไฟ
ประมาณ 350 เมตร – 370 เมตร แนะนำให้จัดการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงในช่วงเวลา 15.00 น.และดับให้สนิททันที่ ถ้าหากมีการตรวจับ
ความร้อนได้ในช่วงเวลาบินสำรวจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่ได้กลา่ว
มาข้างต้น ฝากผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละพื ้นที่
ร ับทราบ เพื ่อความมั ่นใจให้ชาวบ้านไปลงทะเบียนไว้ก่อน ณ ที ่ว่าการ
อำเภอสะเมิงซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถอนุมัติให้ทำการเผาต่อไป  
 
- ฝากประชาสัมพันธ์ เร ื ่องกองทุนสวัสดิการเปิดร ับสมัคร ตอนนี ้มี
เงินกองทุนอยู่ 2,000,000 บาท สามารถขอความช่วยเหลือในการศึกษา 
, อุบัติเหตุ, วาตะภัย, อุทกภัย, เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ฯลฯ โดยจะมีการ
จ่ายค่าชดเชยให้ถ้าได้เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการ 
- ประชาสัมพันธ์ การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยติดเตียง ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สาบจะส่งเจ้าหน้าที ่ไปรับเอกสารการขึ ้นทะเบียนที่บ้าน ให้
จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. บัตรประชาชน 
 3. บัตรผู้พการ(ถ้ามี) 
ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้เตรียมเอกสารผู้ดูแล 1 ชุด 
- ฝากถึงเรื่องการแจกเบี้ยขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย 
- ข้อบัญญัติขยะชุมชน ปัญหาขยะล้นชุมชนและทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สาบทำถังขยะอันตรายไว้ อยากให้แยกขยะถูกต้อง เพราะลงการ
เกิดปัญหาหมอกควันเป็นพิษในอนาคต 
- ใครมีเรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดประชุม 
 
-ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 


